



TỔNG GIÁO PHẬN SEATTLE
GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
Vietnamese Martyrs Parish of The Archdiocese of Seattle
6841 S. 180th St, Tukwila, WA 98188
Website: www.vmpwa.org

Giáo Xứ CTTĐVN Seattle kết thúc Năm Thánh mừng 30 năm phong hiển thánh các Thánh Tử Đạo VN.

Tukwila. Trong niềm vui tạ ơn, giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam kết thúc Năm Thánh mừng kỷ niệm 30 năm phong hiển thánh các Thánh Tử Đạo Việt Nam với 2 ngày tĩnh tâm do linh mục Đinh Văn Nghị thuộc Dòng Daminh thuyết giảng. Đông đảo giáo dân đã tham dự thánh lễ khai mạc tĩnh tâm vào tối thứ sáu và suốt ngày thứ bảy một cách sốt sắng. Linh mục Đinh Văn Nghị đã đưa cộng đoàn giáo xứ sống với tâm tình tạ ơn qua những bài thuyết giảng sinh động gợi lại gương sống đạo và đức tin vững vàng của các Thánh Tử Đạo Việt Nam, nhất là đời sống gia đình trong cuộc sống hiện tại của thời đại văn minh.

Xem Hình

Chiều thứ bảy, giáo xứ long trọng bế mạc Năm Thánh kỷ niệm 30 phong hiển thánh cho 117 vị Tử Đạo Việt Nam với thánh lễ đồng tế. Trước thánh lễ là phần diễn nguyện lúc 5:30. Ban diễn nguyện đã trình bày hoạt cảnh Thánh Martinô Thọ là một giáo dân bị tử đạo. Thánh Martinô Thọ, Sinh năm 1787 tại Kẻ Bàng, Nam Định, Giáo dân, bị xử trảm ngày 8/11/1840 tại Bẫy Mẩu dưới đời vua Minh Mạng. Hoạt cảnh mô tả cảnh sống đạo đức của gia đình Thánh Thọ khá cảm động. Gần nửa giờ, các anh chị diễn viên đã trình bày cuộc sống đạo đức, nhất là lòng nhân ái và đức tin vững vàng của Thánh Martinô Thọ khá sinh động. Hoạt cảnh kết thúc với tràng pháo tay dài.

Đúng 6 giờ Thánh lễ tạ ơn kết thúc Năm Thánh được bắt đầu. Sau lời dẫn lễ, ba hồi chiêng trống ngân vang kéo dài khá lâu làm tăng thêm sự thiêng liêng theo truyền thống hồn Việt. Tiếng chiêng trống vừa dứt, ca đoàn hát bài ca nhập lễ, nghi đoàn cùng với linh mục đồng tế cung nghinh Thánh Giá tiến lên bàn thánh. Cha chánh xứ Đào Xuân Thành chủ tế thánh lễ, cùng đồng tế có cha Đinh Văn Nghị giảng tĩnh tâm, cha Trần Hữu Lân và thầy phó tế Nguyễn Đức Mậu phụ tế thánh lễ. Trước khi dâng thánh lễ quý cha đã dâng hương trước bàn thờ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam một cách long trọng.

Mở đầu thánh lễ, cha chủ tế nói: Hôm nay cùng với giáo hội mừng lễ Chúa Kitô Vua và bế mạc Năm Thánh kỷ niệm 30 phong hiển thánh các Thánh Tử Đạo Việt Nam, cảm ơn cha Nghị đã đến với giáo xứ trong 2 ngày tĩnh tâm, ngài đã có những bài thuyết giảng sống động rất hay, giáo xứ cảm ơn cha, cảm ơn cha Lân, thầy sáu và chào toàn thể cộng đoàn giáo xứ hiện diện trong thánh

lễ tạ ơn hôm nay, xin cho một tràng pháo tay để cùng chào đón nhau.(tiếng vỗ tay vang dội khá dài)

Thánh lễ được tiếp nối qua phần phụng vụ lời Chúa theo Chúa Nhật 34 kết thúc năm phụng vụ với lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ.

Tin Mừng Thánh Gioan giới thiệu câu chuyện đối đáp giữa quan Philato và Chúa Giêsu thật thú vị: "Khi ấy, Philatô hỏi Chúa Giêsu rằng: "Ông có phải là Vua dân Do-thái không?" Chúa Giêsu đáp: "Quan tự ý nói thế, hay là có người khác nói với quan về tôi?"

Philatô đáp: "Ta đâu phải là người Do-thái. Nhân dân ông cùng các thượng tế đã trao nộp ông cho ta. Ông đã làm gì?" Chúa Giêsu đáp: "Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu nước tôi thuộc về thế gian này, thì những người của tôi đã chiến đấu để tôi không bị nộp cho người Do-thái, nhưng mà nước tôi không thuộc chốn này".

Philatô hỏi lại: "Vậy ông là Vua ư?"

Chúa Giêsu đáp: "Quan nói đúng. Tôi là Vua. Tôi sinh ra và đến trong thế gian này là chỉ để làm chứng về Chân lý. Ai thuộc về Chân lý thì nghe tiếng Tôi".

Cha Đinh Văn Nghị phụ trách giảng lễ. Bài giảng khá súc tích với lối trình bày dí dỏm của ngài nên đã tạo cho cộng đoàn dân Chúa vui thích khi nghe ngài giảng. Ngài nhấn mạnh: chúng ta luôn vui sống vì chúng ta sống luôn có sự hướng dẫn của một vị Vua, đó là Đức Kitô Vua Vũ Trụ, Vua Tình Yêu. Mừng lễ Chúa Kitô Vua chúng ta cùng kết thúc năm thánh kỷ niệm 30 phong hiến thánh cho 117 vị Tử Đạo Việt Nam, niềm vui của chúng ta là niềm vui của giáo xứ mang tên Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, xin cho chúng ta cùng noi gương sống đạo của các ngài..."

Trước khi kết thúc thánh lễ, một lần nữa cha chánh xứ cảm ơn cha Nghị, ngài nói: chúng con cảm ơn Cha Nghị đã đến với giáo xứ chúng con trong 2 ngày tinh tâm, những đề tài thuyết giảng của cha đã hướng cộng đoàn giáo xứ chúng con đi vào đời sống tâm linh hữu ích cho sự sống đạo tại địa phương này, hy vọng cha sẽ trở lại với giáo xứ chúng con vào một dịp khác, xin cảm ơn cha.

Đặc biệt trong thánh lễ kết thúc năm thánh này, mọi người hiện diện sẽ được đón nhận ơn Toàn Xá theo thông lệ cho những ai đã xưng tội và rước lễ. Cộng Đoàn đã cùng nhau đọc kinh lạy cha và kính tin kính đoạn quý cha ban phép lành ơn Toàn Xá kết thúc thánh lễ.

Nguyễn An Quý